



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ได้มีประกาศการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกันแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๕๐ (๔) และ (๕) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ดังนี้

๑. ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) มีผู้สมัครคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	เลขประจำตัวผู้สมัคร
๑	นายจรัส สีทองชื่น	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	๐๑

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อโอนฯ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนิบง (ชั้น ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบภาคีคือพับแขนยาว) พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแสดงในวันเข้ารับการคัดเลือก หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิในการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับโอนฯ ในครั้งนี้

อนึ่ง การคัดเลือกเพื่อโอนฯ ครั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะ เป็นผู้คัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และ จะ พิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายนิมุ มะกาเจ)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.ยะลา
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อโอนฯ